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1. Đặt vấn đề:  

Sản phẩm gỗ xuất khẩu của Việt Nam đa số được tiêu thụ tại các nước phát 

triển. Ở đó, chính phủ quy định nghiêm ngặt điều kiện truy xuất nguồn gốc gỗ 

hợp pháp khi nhập khẩu, người mua hàng ý thức cao về sử dụng đồ gỗ có xuất xứ 

rõ ràng để bảo vệ môi trường. Từ năm 2017, ngành chế biến gỗ Việt Nam tự tin 

bước vào giai đoạn mới trong bối cảnh Chính phủ vừa ký tắt Hiệp định 

VPA/FLEGT với EU, sau tiến trình đàm phán kéo dài 6 năm. Thực thi Hiệp định 

này, Việt Nam sẽ phải đảm bảo toàn bộ sản phẩm gỗ nằm trong danh mục đã 

thống nhất với EU, bao gồm sản phẩm tiêu thụ nội địa và xuất khẩu là các sản 

phẩm gỗ hợp pháp. Nếu không đáp ứng những tiêu chuẩn cơ bản ấy, Việt Nam 

không thể đưa đồ gỗ vào tiêu thụ ở nước bạn. Đó chính là lý do các doanh nghiệp 

xuất khẩu rất ý thức về trách nhiệm giải trình nguồn gốc gỗ hợp pháp. Tính đến 

cuối năm 2017, Việt Nam có đến 732 doanh nghiệp có chứng nhận chuỗi hành 

trình (CoC/FSC), đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Trong đó 49 doanh nghiệp 

được cấp chứng chỉ quản trị rừng bền vững với tổng diện tích 226.500 ha.   

Ngành gỗ được may mắn hưởng được Chương trình 327-CT, 661, 57, 886 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phủ xanh đồi trọc, dự án trồng mới 5 triệu 

ha rừng, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2011-2020 trong 

đó có cây gỗ keo, là loại gỗ mà hiện nay chúng ta chế biến nội thất xuất khẩu, đây 

là nguồn nguyên liệu hợp pháp từ rừng trồng. Cùng với đó là cây cao su. Sau thời 

gian khai thác mủ, cao su còn được dùng làm nguyên liệu cho sản xuất. 

Nhu cầu nguyên liệu của ngành chế biến gỗ đã kích thích trồng rừng để 

đáp ứng nguồn gỗ hợp pháp cho sản xuất. Từ chương trình trồng rừng, tỷ lệ che 

phủ rừng từ 39,7% năm 2011 đã tăng lên 41,65% năm 2018. Tỷ lệ sử dụng gỗ 

trồng trong nước, tính theo khối lượng, từ 36% năm 2005 tăng lên trên 52% năm 

2018 và kỳ vọng 55% vào năm 2020. Tỷ lệ nhập khẩu gỗ nguyên liệu vì thế đã 

giảm đi tương ứng. Nhờ có nguồn nguyên liệu trong nước, DN trong ngành có lợi 

http://www.thongtincongty.com/company/ce295236-cong-ty-co-phan-woodsland/
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thế hơn hẳn vì chúng ta có nguồn nguyên liệu rẻ và ổn định so với nhập khẩu. 

Đây chính là cơ sở để hình thành bản sắc riêng, niềm tự hào quốc gia: Việt Nam 

trung tâm sản xuất đồ gỗ hợp pháp uy tín cho thế giới. Niềm tự hào này, 

không phải quốc gia nào cũng có được.  

Ngoài vai trò của nhà nước trong việc chủ trương phát triển rừng trồng, lâm 

dân hưởng ứng, còn có sự đóng góp nhiệt tình của khối doanh nghiệp đi tìm đầu 

ra cho sản phẩm từ gỗ rừng trồng. Chúng ta có thể tham gia như thế nào trong 

chiến lược phát triển nguồn nguyên liệu bền vững cho ngành? Xin mạn phép chia 

sẻ với hội nghị kinh nghiệm của Công ty Scansia Pacific.  

2. Định hướng phát triển nguồn nguyên liệu bền vững  

Scansia Pacific là một trong các doanh nghiệp cung cấp cho IKEA, một 

công ty Thụy Điển là nhà phân phối nội thất hàng đầu thế giới. Từ năm 2016, 

IKEA yêu cầu toàn bộ các sản phẩm gỗ phải được làm từ nguồn gỗ có chứng chỉ 

quản trị bền vững và bảo vệ sinh thái FSC. Vào thời điểm đó Việt Nam có rất ít 

rừng có chứng chỉ FSC nên chúng tôi đã chọn tỉnh Thừa Thiên Huế để xây dựng 

mô hình liên kết giữa các hộ dân có rừng trồng nhỏ lẻ, thành diện tích đủ lớn để 

chứng nhận FSC. Và kết quả đáng khích lệ là từ năm 2016 đến nay đã có 3.000 

ha rừng keo của 609 hộ dân đã dược cấp chứng chỉ FSC.  

Trong nền kinh tế nông nghiệp vốn đang tồn tại nhiều vấn đề chưa thể khắc 

phục, như câu chuyện được mùa – mất giá và ngược lại, được giá thì mất mùa, 

thương lái tham gia nhiễu loạn thị trường rất dễ dàng. Để có được thành công từ 

mô hình liên kết các hộ dân xây dựng vùng nguyên liệu gỗ rừng keo có chứng chỉ 

FSC, Scansia Pacific đã có những bước đi đầy thử thách. Chiến lược, lộ trình của 

công ty đã phải được vạch ra từ quý 1/2015. Scansia Pacific đã có những buổi 

tiếp cận với dự án hỗ trợ và phát triển ngành Lâm nghiệp – WB3 tỉnh Thừa Thiên 

Huế để kế thừa, tiếp thu những bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng 

rừng keo cấp chứng chỉ FSC cho các nhóm hộ. Đồng thời làm việc với Chi cục 

Lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế để thông qua định hướng, chiến lược của Công 

ty trong việc xây dựng vùng nguyên liệu từ rừng trồng gỗ keo có chứng chỉ FSC. 

Đến tháng 6/2015, Scansia Pacific chính thức triển khai xây dựng vùng 

nguyên liệu tại tỉnh Thừa Thiên Huế với việc hình thành nhóm hỗ trợ kỹ thuật 

của Công ty ngay trên địa bàn tỉnh. Thông qua các cuộc tiếp xúc với các hộ dân 

có rừng trồng, Công ty đã đưa ra được các chính sách thỏa mãn tâm tư, nguyện 

vọng của các hộ dân tham gia liên kết. Cụ thể: Công ty hỗ trợ chi phí để đánh giá 

và duy trì chứng chỉ FSC trên diện tích 5.000 ha trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế; Cam kết thu mua gỗ keo có chứng chỉ FSC có đường kính trên 13cm cao 

hơn gỗ không có chứng chỉ tại cùng thời điểm từ 15-20% tùy theo chất lượng gỗ, 
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và không ép giá khi có thiên tai, rủi ro ảnh hưởng đến rừng keo FSC. Đối với các 

hộ dân có rừng keo FSC khi gặp khó khăn về tài chính ở độ tuổi rừng từ 4-5 tuổi, 

quyết định tỉa thưa kéo dài tuổi thọ thêm 2-3 năm để nuôi cây lớn hơn, công ty sẽ 

hỗ trợ cho vay 4.000.000 đồng/ha/năm với lãi suất thấp hơn lãi suất ngân hàng 

thương mại tại thời điểm vay là 2%/năm. Đặc biệt, vốn vay và lãi suất sẽ được trả 

lại cho Công ty khi hộ dân đến kỳ khai thác bán gỗ.  

Công ty cũng thành lập ngay nhóm cán bộ hiện trường để trực tiếp hỗ trợ 

các hộ dân trong quá trình xây dựng và quản lý rừng trồng keo chứng chỉ FSC, 

luôn lắng nghe ý kiến của các hộ dân, các bên liên quan để đề xuất với lãnh đạo 

công ty có giải pháp tháo gỡ kịp thời nhằm đẩy nhanh tiến độ và xây dựng vùng 

nguyên liệu gỗ keo FSC bền vững. Công ty cũng đang đầu tư xây dựng các 

xưởng cưa, lò sấy tại chỗ để tạo thêm nhiều việc làm cho nhân dân địa phương và 

giảm chi phí vận chuyển.  

3. Tổ chức liên kết các bên cùng có lợi 

Đồng hành cũng lâm dân, nhóm cán bộ kỹ thuật của Scansia Pacific đã chủ 

động tư vấn, hướng dẫn các hộ dân theo kiểu cầm tay chỉ việc, xây dựng các mô 

hình tỉa thưa, kéo dài tuổi thọ rừng, tăng tỷ lệ gỗ xẻ, đồng thời gia tăng giá trị 

kinh tế sau khai thác. Nhờ cách làm việc và liên kết chặt chẽ như thế, từ 2016, 

các hộ dân đã nhận được hiệu quả rõ rệt trong hợp tác này. Thu nhập của 

lâm dân cao hơn nhiều so với việc trồng keo ngắn ngày, bán dăm cho thương 

lái ngày trước. Ví dụ: thu nhập ròng từ rừng keo trồng 5 tuổi bán gỗ dăm giấy 

(không FSC) là 70 triệu/ha/5 năm, tương đương14 triệu/ha/năm. Với rừng keo 

trồng 8 năm khai thác bán gỗ xẻ FSC và dăm giấy, lợi nhuận lên đến 200 triệu/ha/ 

8 năm, tương đương 25 triệu/ha/năm. Hiện tại có trên 150 ha rừng keo FSC đã tỉa 

thưa để đạt rừng gỗ lớn. Diện tích này sẽ còn tăng thêm nhiều hơn nữa trong thời 

gian tới sau khi chứng minh cho các hộ dân về hiệu quả kinh tế rừng gỗ lớn, tỉa 

thưa ở thời điểm từ 4 – 5 năm tuổi và kéo dài thêm từ 2 tới 3 năm.  

Một trong những cố gắng để thắt chặt mối liên kết với lâm dân của Scansia 

Pacific là chúng tôi đã chủ động phối hợp, hỗ trợ với Hội chủ rừng phát triền bền 

vững (FOSDA), Dự án Mây - Tre - Keo bền vững (SBARP) thúc đẩy tiến trình 

xây dựng Hợp tác xã bền vững Hòa Lộc. FOSDA hiện đang quản lý 29 chi hội 

chứng chỉ rừng, gồm 609 hộ thành viên, với diện tích 2.875 ha được cấp chứng 

chỉ rừng FSC. Tuy nhiên, số lượng thành viên đông, mô hình chi hội phát triển 

lâm nghiệp bền vững không đáp ứng được về mặt quản trị; đòi hỏi mô hình Hợp 

tác xã lâm nghiệp bền vững phải ra đời. Việc các chi hội phát triển thành Hợp tác 

xã lâm nghiệp bền vững là mô hình tất yếu để liên kết các hộ dân có diện tích 

trồng rừng nhỏ, để có thể áp dụng các phương pháp quản trị và triển khai các 
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công nghệ tiên tiến trồng và khai thác gỗ. Từ đó có được các phương án sản xuất 

kinh doanh hiệu quả nhất. Ngày 27/4/2018 tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh 

Thừa Thiên - Huế, đã hình thành Hợp Tác Xã lâm nghiệp đầu tiên có chứng chỉ 

FSC. Dự kiến đến năm 2020 địa phương sẽ có trên 30 Hợp tác xã được thành lập 

từ nền tảng các chi hội của FOSDA hiện nay. 

Thành tựu trên là một động lực rất lớn, cổ vũ cho những người làm công 

tác phát triển rừng trồng hợp pháp như chúng tôi. Hành trình này, tính ra thì dài 

nhưng nguyên tắc của câu chuyện hợp tác trên rất đơn giản: Chỉ cần lâm dân có 

lợi mình cũng có lợi! Thực tế, người nông dân chịu đi theo chương trình chứng 

chỉ quản trị bền vững FSC cũng khá khó khăn. Muốn được chứng nhận, cả hệ 

thống trồng phải đi theo các điều kiện của tổ chức đưa ra. Nhưng khi đã thuyết 

phục được họ tham gia, về mặt lợi ích xã hội sẽ đảm bảo được vấn đề tái tạo rừng 

trồng, không phá hoại đất. Như vậy, diện tích lẫn chất lượng rừng trồng Việt 

Nam chắc chắn ngày càng tốt hơn. 

Khi doanh nghiệp đã đảm bảo người nông dân tin cậy mình, thì khi khai 

thác họ sẽ ưu tiên bán cho doanh nghiệp. Lúc này lợi ích mà doanh nghiệp đạt 

được không hề nhỏ. Đầu tiên, yếu tố ổn định nguồn nguyên liệu sẽ là lợi thế lớn 

cho doanh nghiệp. Với doanh nghiệp, khi sử dụng nguồn nguyên liệu bền vững, 

đầu ra cũng kiếm dễ hơn vì hiện nay các khách hàng, đặc biệt là Châu Âu đều 

yêu cầu có chứng chỉ FSC họ mới mua hàng. Một doanh nghiệp quan tâm đến 

xuất xứ hợp pháp của nguồn nguyên liệu cũng sẽ cải thiện vị thế cao hơn trong 

mắt khách hàng.  

Một điều không thể phủ nhận là khi nguồn nguyên liệu ổn định, doanh 

nghiệp có thể tính đến chuyện cải tiến sản xuất, tiết kiệm nguyên liệu. Ví dụ, khi 

cần mua nguyên liệu, doanh nghiệp đến trung tâm cung ứng tại Hố Nai chẳng 

hạn, chúng ta phải chấp nhận quy cách cưa xẻ của thị trường. Doanh nghiệp mua 

về cắt lại, gỗ hao phí tính ra không hề nhỏ. Khi Scansia Pacific mua gỗ từ nguồn 

trồng, chúng tôi yêu cầu đơn vị cưa xẻ sấy tại địa phương làm theo quy cách 

mình cần, tất nhiên sẽ lợi về gỗ. Chất lượng gỗ cũng vậy, trên thị trường bán, 

mình đi mua về phải lọc lại, còn bây giờ thì họ lựa và cung cấp đúng thứ doanh 

nghiệp cần. Tính ra, dù giá nguyên liệu mình mua cao hơn thị trường nhưng hao 

hụt lại giảm thiểu đáng kể và doanh nghiệp giảm bớt công đoạn sản xuất. Rõ 

ràng, liên kết với lâm dân đã tạo vị thế mới cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho 

doanh nghiệp chủ động hơn trong kinh doanh và hiệu quả hơn trong sản xuất.  

4. Thúc đẩy phát triển rừng để giữ màu xanh cho đất nước 

Sau gần 4 năm kiên trì con đường liên kết với lâm dân, cho đến thời điểm 

này, tôi tự tin khẳng định, chỉ có con đường liên kết tiến đến phát triển rừng trồng 
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hợp pháp và đúng quy chuẩn FSC là con đường phát triển bền vững đúng đắn 

nhất của ngành. Liên kết bền vững ấy mang lại lợi ích cho người dân, mang đến 

cho họ cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, mang lại nguồn 

nguyên liệu chủ động và hiệu quả cho doanh nghiệp. Đặc biệt hơn cả, chương 

trình trồng rừng FSC còn gặt hái được thành tựu rất lớn trong việc thay đổi nhận 

thức của người dân về trách nhiệm với môi trường. Khi họ được tham gia, đào 

tạo, tập huấn và triển khai thực tiễn về xử lý các vấn đề môi sinh, môi trường 

sống, bản thân tôi chứng kiến những người dân địa phương dần thận trọng hơn 

với các vấn đề môi sinh. Họ nhắc nhau không có rác trong rừng trồng rồi dần 

dần, không xả rác bừa bãi. Khi có kiến thức, người dân bắt đầu trân trọng, bảo vệ 

đất khỏi những tác động tiêu cực… Sự thay đổi của họ thực sự làm tôi xúc động. 

Thủ tướng Lý Quang Diệu mất 50 năm để thay đổi nhận thức người dân, biến 

Singapore thành quốc đảo không có rác. Với những thay đổi bắt đầu từ hơn 600 

hộ dân trồng rừng nơi đây, tôi tin là ý thức bảo vệ môi sinh của toàn dân, một 

ngày không xa cũng sẽ thay đổi.  

Với thế giới, gỗ là nguyên liệu tái tạo tốt nhất góp phần gìn giữ môi trường. 

Càng tiêu dùng đồ gỗ nhiều thì càng phải trồng thêm rừng nhiều. Ví dụ đơn giản 

nhất là một cây gỗ muốn khai thác thì phải mất ít nhất 10 năm trồng. Nghĩa là 1 

năm khai thác rừng thì có ít nhất 9 năm phủ xanh. Việt Nam càng xuất khẩu 

nhiều sản phẩm gỗ thì phải trồng rừng nhiều hơn, đất được phủ xanh nhiều hơn, 

v.v… Cây giữ đất, giữ cho nước lũ không tràn về gây hại cho người dân. 

Với tất cả những lợi ích này, tôi rất tự hào khi nói rằng: chế biến gỗ là 

ngành công nghiệp của môi trường. Việc xây dựng chương trình khai gỗ hợp 

pháp, chúng ta đang chung tay bảo vệ màu xanh cho tổ quốc. Không nói đến 

những khó khăn nữa, không nói đến những rào cản nữa… Đã có giải pháp, tôi tin 

là doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam chúng ta sẽ tiếp tục phấn đấu để liên kết 

ba mặt đều có lợi ích: DÂN GIÀU, DOANH NGHIỆP MẠNH, QUỐC GIA 

VỮNG BỀN ./.  

 

 

 

 

 


